



## Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.

ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

ฉบับที่ ๑๒๑ : เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)

### ข้อตกลงร่วมกันในการวางท่อส่งก๊าซใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลกของอิสราเอล

ภายหลังจากการเจรจาหารือระหว่างกันกว่า ๒ ปี ประเทศอิสราเอล ไชปรัส กรีซ และอิตาลี โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการวางท่อส่งลำเลียงก๊าซใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลกสำหรับการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากฝั่ง Eastern Mediterranean ไปยังกลุ่มประเทศยุโรป ทั้งนี้ ประเทศอิสราเอล ไชปรัส กรีซ และอิตาลี ได้มีการลงนามใน MOU ครั้งแรกเดือนธันวาคม ๒๐๑๗ และคาดการณ์ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๐๑๙ และประมาณการระยะเวลาสำหรับการบริหารจัดการด้านเงินลงทุนในโครงการ ๑ ปี และจะใช้เวลา ๕ ปี ในขั้นตอนการดำเนินการวางท่อส่งลำเลียงก๊าซใต้น้ำ และจะเสร็จสิ้นภายในปี ๒๐๒๕

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ ๒.๕ พันล้านเชคเกิล และได้ริเริ่มมาจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง National Infrastructures, Energy and Water Resources (Mr. Yuval Steinitz) โดยจะมีการใช้ระบบวิศวกรรมขั้นสูงในการวางท่อใต้น้ำซึ่งมีความลึกประมาณ ๓.๐ - ๓.๕ กิโลเมตรและมีระยะทางยาวกว่า ๒,๑๐๐ กิโลเมตร และสหภาพยุโรปใช้งบประมาณลงทุนประมาณ ๑๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการศึกษาวិจัยการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว

นอกจากนี้ ภายใต้อัตลักษณ์ความร่วมมือฯ ได้กำหนดการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากประเทศอิสราเอลและไชปรัสไปยังตลาดสหภาพยุโรปจะได้รับสิทธิพิเศษ และประเทศอื่นสามารถได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขของกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งโครงการฯ โดยที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติสามารถนำส่งปริมาณก๊าซได้ประมาณ ๑๐ - ๒๐ พันล้านคิวบิกเมตร ทั้งนี้ รัฐมนตรี Yuval Steinitz ได้ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ประเทศอิสราเอลกลายเป็น energy supplier ไปยังกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง และถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ด้าน infrastructure ครั้งแรกที่มีความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและยุโรป

ในขณะที่บริษัท Israel Electric Corporation (IEC) ได้มีการติดต่อกับบริษัท Tamar และ Leviathan เพื่อการประมูลเสนอราคาการส่งก๊าซธรรมชาติจำนวน ๒ พันล้านคิวบิกเมตร ในระยะเวลา ๒ ปี (ตุลาคม ๒๐๑๙ ถึงมิถุนายน ๒๐๒๑) ซึ่งคาดการณ์มูลค่าประมาณ ๒ พันล้านเชคเกิล

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด



**Weekly Press Release from Tel Aviv, Israel.**

**ข่าวเด่นรายสัปดาห์ -- สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล**  
**ฉบับที่ ๑๒๑ : เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ (๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)**



โดยที่จุดประสงค์ของ IEC  
เพื่อที่จะพยายามปรับลดระดับ  
ราคาก๊าซธรรมชาติที่ใช้สำหรับ  
การผลิตกระแสไฟฟ้า  
ประมาณ ๖ ดอลลาร์สหรัฐฯ  
ต่อ ๑ thermal unit

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ Globes newspaper ๐๔/๑๒/๒๐๑๘

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ  
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดและโดยทางใด